

THĂNG LONG Nâng cao sức khỏe người cao tuổi

Ngày nào cũng vậy, cứ đến 7 giờ tối, các bác, các cụ ở câu lạc bộ (CLB) thể dục dưỡng sinh xã Thăng Long (Đông Hưng) lại ra sân chùa Rèm hoặc sân nhà văn hóa các thôn để luyện các bài tập về thái cực quyền, múa gậy, múa quạt, vũ điệu thể thao đẹp mắt.



Một buổi tập của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Thăng Long.

Năm 2003, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thăng Long thành lập CLB thể dục dưỡng sinh. Khi mới thành lập, CLB chỉ có 10 hội viên, đến nay đã tăng lên 132 hội viên. Bà Nguyễn Thị Lý, thôn An Liêm theo chồng là ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội NCT xã tham gia sinh hoạt CLB thể dục dưỡng sinh ngay từ những ngày đầu thành lập, từ đó đến nay chưa một buổi tập, buổi biểu diễn nào ông bà vắng mặt. Nhà chỉ có hai ông bà, các con cháu đều đi học, đi làm nên tham gia CLB được xem là niềm

vui mỗi ngày của ông bà. Bà Lý cho biết: Các con, các cháu rất ủng hộ bố mẹ tham gia CLB, thi thoảng còn đến xem, cổ vũ, động viên ông bà, bố mẹ biểu diễn văn nghệ, thể dục dưỡng sinh. Từ khi tham gia CLB, luyện tập đều đặn mỗi ngày, đi biểu diễn ở nhiều nơi, tôi thấy người khỏe khoắn, tinh thần vui vẻ, yêu đời hơn. Còn bà Nguyễn Thị An, thôn An Liêm cho biết: Tôi tham gia CLB thể dục dưỡng sinh đã 10 năm nay, chưa buổi tập, buổi diễn nào tôi vắng mặt. Được sinh hoạt, trình diễn những bài thể dục dưỡng

sinh cùng với các bạn già, tinh thần của tôi trở nên lạc quan, vui vẻ hơn. Phong trào thể dục dưỡng sinh của xã Thăng Long phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi người tham gia luyện tập thường xuyên, đặc biệt là NCT. Ban chủ nhiệm CLB đã nghiên cứu, lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, hợp sức khỏe, xương cốt người già, hợp với thuần phong mỹ tục, với phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Các thành viên CLB đã luyện tập và biểu diễn thành thực hơn 20 bài hát, múa;

được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đánh giá cao, mời biểu diễn nhân các dịp lễ, tết và biểu diễn tại các xã bạn, huyện bạn... Cùng với đó, các thành viên CLB cũng đã xây dựng quỹ CLB được 18 triệu đồng dùng vào hoạt động tình nghĩa. Để thỏa đam mê, mỗi hội viên tự bỏ kinh phí mua 3 - 4 bộ quần áo, đạo cụ phục vụ biểu diễn thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, số tiền lên tới trên 200 triệu đồng. Nhằm động viên phong trào, mỗi năm UBND xã và CLB hỗ trợ các thành viên từ 3 - 5 triệu đồng để mua trang phục, trà nước phục vụ luyện tập.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội NCT xã, Chủ nhiệm CLB cho biết: CLB được thành lập từ năm 2003, đến nay không chỉ có NCT tham gia mà thu hút cả đối tượng là phụ nữ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có cùng sở thích, đam mê. CLB hoạt động nền nếp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe vì mục tiêu nâng cao thể lực, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho mọi người, nhất là NCT. Qua gần 15 năm hoạt động, CLB đã tham gia biểu diễn hơn 100 lượt tại các hội nghị, lễ hội, hội thao của thôn, của xã, của huyện. Nhiều năm liền, CLB được các cấp, các ngành và địa phương khen thưởng. CLB đã tạo sân chơi bổ ích cho hội viên, giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, lạc quan yêu đời, sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ông Vũ Văn Ích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thăng Long cho biết: CLB thể dục dưỡng sinh do Hội NCT xã đảm nhận hoạt động rất sôi nổi, tích cực, không chỉ giúp NCT sống vui, sống khỏe mỗi ngày mà còn thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng lan rộng, phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

THU HIỀN



TÂN BÌNH Đẩy lùi bạo lực gia đình

Nhiều năm qua, nhờ làm tốt công tác gia đình, chất lượng cuộc sống của người dân xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) ngày càng được cải thiện, ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình trong cộng đồng dân cư được nâng cao, hiện tượng bạo lực gia đình (BLGD) được đẩy lùi hiệu quả.

Nằm ở phía Bắc thành phố Thái Bình, Tân Bình có đường tránh quốc lộ 10 chạy qua, có Trường Đại học Thái Bình và khu công nghiệp Sông Trà rộng 145ha với 6 nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn. Hàng năm, trên địa bàn xã thường xuyên có hơn 3.000 công nhân, sinh viên ở trọ tạo nên sự đa dạng về thành phần dân cư. Dân cư đa dạng là hệ quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, tuy nhiên cũng tạo ra những thách thức về công tác quản lý xã hội, trong đó có công tác gia đình do sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền. Thời điểm những năm 2011 trở về trước, do hiểu biết của nhân dân về vấn đề gia đình còn hạn chế, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra các vụ việc liên quan đến BLGD, mỗi năm trên địa bàn xã ghi nhận có trên 10 vụ BLGD trở lên. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý

thức của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân về tầm quan trọng của gia đình. Ông Phạm Văn Tuất, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phong trào phòng, chống BLGD xã cho biết: Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống BLGD trong thời điểm các cấp, các ngành đang triển khai sôi nổi phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Tân Bình đã lồng ghép đưa tiêu chí gia đình không bạo lực vào tiêu chuẩn đánh giá bình xét, công nhận gia đình văn hóa. Song song với đó, nội dung các văn bản, bản liên quan đến công tác gia đình, phòng, chống BLGD được Ban Chỉ đạo triển khai rộng rãi cho cán bộ từ xã đến thôn. Đài Truyền thanh xã xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản, nội dung liên quan đến phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các

phương pháp phòng, chống BLGD và các hình thức xử lý, xử phạt vi phạm... giúp các cá nhân và gia đình nhận thức rõ, ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn mái ấm gia đình. Bên cạnh đó, ở cơ sở mỗi thôn đều xây dựng tổ hòa giải làm nhiệm vụ giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư ngay từ khi có dấu hiệu phát sinh. Xã tích cực thành lập các địa chỉ tin cậy để tư vấn và giúp đỡ người bị BLGD tại các địa điểm như: phòng thường trực Trưởng Công an xã, phòng Công chức văn hóa xã, phòng Trại Y tế xã, phòng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phòng công chức tư pháp... Tại mỗi địa chỉ tin cậy đều có thông báo số điện thoại công khai để mọi người tiện liên hệ. Các trường học trên địa bàn xã hàng năm đều tổ chức từ 3 - 4 cuộc họp phụ huynh kết hợp tuyên truyền giáo dục lối sống, văn hóa gia đình, tuyên truyền cho phụ huynh thấy rõ trách

nhiệm của mình trong việc phối hợp cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục con em hiệu quả, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật và vướng vào tệ nạn xã hội. Ban Chỉ đạo phong trào phòng, chống BLGD xã cũng chỉ đạo thành lập một số câu lạc bộ (CLB) như CLB nuôi con khỏe dạy con ngoan, CLB gia đình "5 không, 3 sạch", CLB gia đình cựu chiến binh gương mẫu, CLB gia đình nông dân làm kinh tế giỏi... Từ các CLB này, công tác tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống BLGD được cụ thể hóa, đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình đến gần hơn với người dân. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng, thực hiện của nhân dân, công tác phòng, chống BLGD ở Tân Bình đã đạt được

Gia đình anh Vũ Quang Thanh, chị Bùi Thị Lụa - gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Tân Bình.

HIỆP HÒA Cựu chiến binh làm khuyến học

Nhận thức được tầm quan trọng của sự học đối với tương lai con trẻ, Chi hội Cựu chiến binh thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) đã thành lập ban khuyến học. 11 năm xây dựng và phát triển, ban khuyến học đã tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời hơn 300 lượt học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó.



Học sinh thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa đạt thành tích cao trong học tập được khen thưởng.

Buổi lễ tuyên dương, khen thưởng con cháu cựu chiến binh học giỏi năm học 2016 - 2017 được tổ chức tại nhà văn hóa thôn với sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương. Ghi nhận kết quả học tập của con cháu cựu chiến binh thôn Phương Cáp trong năm học 2016 - 2017, ban khuyến học đã tổ chức khen thưởng 58 cháu học sinh giỏi các cấp. Trong không khí vui tươi của buổi lễ, nhiều học sinh không giấu được sự xúc động khi tên mình có trong danh sách được nhận quà. Em Đỗ Thị Bích Diệp, học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Bôn cho biết: Hàng năm em đều được nhận quà từ các bác cựu chiến binh. Em rất vui và tự hào bởi đây là sự ghi nhận cho một năm phấn đấu, rèn luyện. Đó cũng chính là động lực để em cố gắng đạt được nhiều thành tích cao hơn. Những phần quà là sách vở, đồ dùng học tập là sự động viên kịp thời đối với chúng em trước thềm năm học mới.

Để công tác khuyến học được duy trì nền nếp và đi vào chiều sâu, Chi hội Cựu chiến binh thôn đã có những cách làm hay, sáng tạo, vận dụng linh hoạt thực tiễn để xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho công tác khuyến học. Ngoài việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân xây dựng quỹ khuyến học, mỗi năm, 158

cán bộ, hội viên trong Chi hội đều ủng hộ quỹ với mức bình quân 10.000 đồng/người. Đến nay, nguồn quỹ đã đạt trên 9 triệu đồng. Hàng năm, số tiền lãi và tiền ủng hộ của hội viên được dùng để tổ chức khen thưởng cho các cháu. Nhờ có sự động viên kịp thời của ban khuyến học, nhiều học sinh đã vươn lên học tập tốt, đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh như Bùi Phương Thanh, Đỗ Văn Hiếu, Đỗ Thị Bích Diệp. Ông Đỗ Xuân Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Phương Cáp cho biết: Quan tâm đến việc học tập của thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ của gia đình, nhà trường mà đó còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, Chi hội Cựu chiến binh thôn Phương Cáp đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học. Từ khi thành lập đến nay, Chi hội đã trao tặng 300 suất quà cho con, cháu của cựu chiến binh thôn Phương Cáp ở khắp mọi miền Tổ quốc. Việc trao thưởng nhằm động viên, khuyến khích để các cháu có thêm động lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Không chỉ chăm lo cho sự học của con, cháu cán bộ, hội viên, Chi hội Cựu chiến binh thôn Phương Cáp còn nhận đỡ đầu các cháu trường mầm non của thôn. Những ngày đầu nhà trường còn khó khăn, phát huy

vai trò tiên phong của người lính Cụ Hồ, cán bộ, hội viên trong Chi hội đã kêu gọi, vận động và ủng hộ nhiều vật dụng thiết yếu như ti vi, đồng hồ, quạt điện... Không quản vất vả, nắng mưa, các cựu chiến binh còn tổ chức trồng cây xung quanh trường, tạo bóng mát cho các cháu vui chơi. Hàng năm, vào dịp 1/6, Chi hội phối hợp với nhà trường chọn 10 cháu có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà.

Hiện nay, nguồn quỹ khuyến học của Chi hội còn hạn hẹp song với tinh thần gian nan không nản chí, Chi hội Cựu chiến binh thôn Phương Cáp vẫn tiếp tục vận động cán bộ, hội viên chung tay xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức trao quà cho học sinh các cấp 2 lần/năm. Ông Nguyễn Văn Đế, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vũ Thư cho biết: Nói về công tác khuyến học, khuyến tài trong huyện thường chỉ có các mô hình gia đình, đồng họ, cộng đồng, đơn vị chứ ít có mô hình chi hội cựu chiến binh làm khuyến học. Thiết thực và ý nghĩa, việc làm của cán bộ, hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Phương Cáp đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc học tập, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương, được UBND huyện, xã và các cấp hội khuyến học ghi nhận, đánh giá cao.

HOÀNG LÃNH

những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của người dân về vấn đề gia đình được nâng cao rõ rệt; tình hình an ninh, trật tự thôn, làng được bảo đảm, cuộc sống các gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nếu như năm 2011 xã có 14 vụ BLGD thì năm 2012 số vụ BLGD giảm còn 8, năm 2015 còn 1 vụ, từ năm 2016 đến nay trên địa bàn xã không ghi nhận thêm vụ BLGD. Ông Nguyễn Quốc Việt, thôn Tú Linh cho biết: Từ khi địa phương thực

hiện phong trào phòng, chống BLGD, các hiện tượng mâu thuẫn trong gia đình dần dần xóa, tố tiếng đã giảm hẳn. Các gia đình có ý thức hơn trong việc giữ gìn nền nếp gia đình, cũng nhờ đời sống gia đình êm ấm mà tình làng nghĩa xóm được củng cố, nhân dân chúng tôi cảm thấy rất vui mừng. Thông qua việc thực hiện tốt các văn bản về công tác gia đình của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố, sự

vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và nhất là ý thức trách nhiệm của người dân đã góp phần đưa Tân Bình thực hiện thành công công tác phòng, chống BLGD theo mục tiêu đề ra. Với thành tích đạt được, năm 2016, xã được UBND thành phố Thái Bình tặng giấy khen, năm 2017 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen về công tác phòng, chống BLGD.

THẢO TIẾN



Gia đình anh Vũ Quang Thanh, chị Bùi Thị Lụa - gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Tân Bình.